

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง



รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 9 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่อยู่เดิม 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2-9 และอีกหนึ่งหมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วน คือ หมู่ที่ 1 และมีสมาชิกโดยตำแหน่ง และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง รวมทั้งหมด 23 คน โดยแบ่งเป็นสมาชิกที่เป็นโดยตำแหน่ง ที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล รวม 9 คน สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง จากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านๆละ 2 คน โดยมี นายทองคำ โกสุมา กำนันตำบลยางสูง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนแรก และต่อมาได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตรงจากประชาชน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 โดยนายเจริญ เลาศักดิ์ประสิทธิ์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนแรกของการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอชาตุมงคลชัยบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชรมาทางทิศใต้ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1084 ประมาณ 58 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 68,750 ไร่ ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับการเพาะปลูกและทำการเกษตร เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน เป็นต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังแฉม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเทพนิมิต อำเภอเมืองสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกาะตาล อำเภอชาตุมงคลชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าพุทรา อำเภอชาตุมงคลชัยบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม การทำขนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,757 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 450 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอชาณุวรลักษบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดกำแพงเพชรมาทางทิศใต้ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1084

ประมาณ 58 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

มะพร้าวเสวย

คำสำคัญ : องค์การบริหารส่วนตำบล, ตำบล

ที่มา : <http://www.thaitambon.com>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2018-08-20

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=898&code_db=610013&code_type=06